



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๙๗๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๕๗๑

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๖ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผว.กทม.ร่วม นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ นางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนี พันปีหลวง “ด้วยรักแห่ง แผ่นดิน : With Love for the Nation”	mgronline thaigov thainews siamrath newtv matichon innews facebook.com/ thestandardth	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. พร้อมคณะผู้บริหาร กทม.ร่วมนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดนิทรรศการฯ ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการโซนที่ ๔ จัดโดยหน่วยงานของ กทม. บริเวณป้อมมหากาฬ เขตพระนคร - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ แบ่งพื้นที่การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็น ๕ โซน ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถ ลงทะเบียนเข้าชมผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ <a href="https://bizconnect.tceb.or.th/.../with-love-for-the-nation">https:// bizconnect.tceb.or.th/.../with-love-for-the-nation</a> ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี โทร. ๐๒ ๒๘๓ ๔๗๕๐ และ ๐๒ ๒๘๓ ๔๗๑๘	<u>ด้านบวก</u> - ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน โอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนร่วมกิจกรรม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง เนื่องใน โอกาสสมทวมงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ของ กทม.
๒	กทม.ยกระดับ Bangkok Street Food ได้มาตรฐาน สร้างความ เชื่อมั่นอาหาร ปลอดภัย ให้ประชาชน- นักท่องเที่ยว	เดลินิวส์ ข่าวสด siamrath matichon dailynews prachachat innews khaosod newtv bangkokbiznews mgronline thainews workpointtoday ch๗ komchadluek	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก สถาบันอาหาร เพื่อหารือกรอบแนวทางการดำเนินงานยกระดับ Bangkok Street Food ว่า ปัจจุบัน กทม.มีสถานประกอบการอาหารทั้งหมด ๒๒,๙๓๑ ราย มีตลาดประเภท ๑ จำนวน ๑๑๕ ราย ประเภท ๒ จำนวน ๓๓๑ รายและ แผงลอยอาหาร ๙๒๘ ราย เบื้องต้น กทม.จะร่วมมือกับสถาบันอาหารในการ ยกระดับคุณภาพอาหาร Street Food ให้มีความปลอดภัย เพราะเป็นจุด ที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ขณะนี้อาหาร Street Food ยังไม่ได้ มาตรฐาน กทม.ต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เริ่มเข้ามาท่องเที่ยว ในประเทศไทยมากขึ้น โดยจะนำร่องยกระดับคุณภาพอาหารก่อน ๒ โซน คือ ย่านสุขุมวิท สีลม เพื่อทำเป็นแลนด์มาร์ก ก่อนขยายไปจุดอื่น หลังจากนั้นจะ	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือ ยกระดับคุณภาพอาหาร Street Food ในกรุงเทพฯ ให้มี ความปลอดภัย เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว	- สำนักอนามัย สำนัก วัฒนธรรม กีฬา และการ ท่องเที่ยว สำนักพัฒนา สังคม สำนักงานเขตและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ กับสถาบันอาหาร ในการ ยกระดับ Bangkok Street Food นำร่องย่านสุขุมวิท

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			กำหนดจุดและรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งสถาบันอาหารจะเข้ามาร่วมกำหนดมาตรฐานคุณภาพอาหาร		และสීම
๓	กทม.ติดตาม- แก้ไขปัญหา สถานการณ์ น้ำท่วมขังจาก ฝนตกหนัก ต่อเนื่อง/ เร่งสูบน้ำ ออกจาก หมู่บ้านสวนสน เขตบางกะปิ	มติชน ข่าวสด dailynews innnews siamrath naewna thaipost thaipbs themomentum thestandard js๑๐๐ voicetv matichon workpointtoday amarintv	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมว่า หลังเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักบางพื้นที่เฉลี่ยสูงถึง ๑๗๐ มิลลิเมตร การแก้ไขปัญหามันในถนนสายหลักดูแลได้ดี แต่ยังมีปัญหาตามซอยย่อยและหมู่บ้าน ซึ่งยังขาดข้อมูล ทำให้ไม่ทราบว่าพื้นที่ หรือหมู่บ้านใดมีน้ำท่วมขัง จึงต้องอาศัยข้อมูลจากสำนักงานเขตเป็นหลัก โดยต้องลงพื้นที่ไปช่วยแก้ไข ปัญหา เช่น จัดรถรับส่งประชาชนเข้าออกตามบ้าน รวมถึงรายงานข้อมูลมาที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ซึ่งจะมีข้อมูลถนนสายหลักอยู่แล้ว เมื่อเขตรายงานข้อมูลมาก็จะให้เห็นภาพใหญ่ว่าจุดไหนเป็นอย่างงไร โดยได้เรียกสำนักงานระบายน้ำและสำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง มาประชุมเพื่อนำข้อมูลมาประกอบกัน รวมถึงนำระบบ Traffy Fondue รับเรื่องร้องเรียนเรื่องน้ำท่วมจากประชาชนเข้ามาด้วย จะทำให้ทราบปัญหาแต่ละพื้นที่และเข้าไปแก้ไขปัญหาก็ได้รวดเร็ว</p> <p>- ช่วงนี้จะมีฝนตกต่อเนื่อง จึงสั่งการให้พร่องน้ำในคลองไว้ เนื่องจากน้ำในคลองเอ่อล้นมาก ทำให้เวลาฝนตกลงมาปริมาณน้ำระบายไม่ทัน เช่น คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงบนพื้น เนื่องจากเมื่อฝนตกน้ำท่วมจะไปอุดตันท่อระบายน้ำทำให้เครื่องสูบน้ำไม่ทำงาน</p> <p>- ส่วนปัญหาน้ำท่วมหมู่บ้านสวนสน แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ ที่ชาวบ้านระบุว่าผ่านมา ๒๐ ปีน้ำไม่ท่วม เพราะมีเครื่องสูบน้ำ แต่ขณะนี้ไม่มีแล้วนั้น ได้กล่าวขอโทษชาวบ้าน พร้อมมอบหมายให้นายวิศณุ ทรัพย์สมพล ผว.กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหามาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ติดตามและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากกรณีฝนตกหนักต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ บุคลากร ให้ความช่วยเหลือประชาชน</p>	- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากกรณีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ซอยย่อย หมู่บ้านเอกชน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่อง
๔	กทม.หรือ Google เริ่ม “ห้องเรียน ต้นแบบ” ใช้ดิจิทัล ในการศึกษา	matichon prachachat innnews komchadluek mgronline thainews	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) เพื่อหารือความร่วมมือและการสนับสนุนด้านการศึกษาว่า ทางกูเกิลทำวิจัยร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในห้องแล้ว ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง กทม.มีความสนใจ ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ ใน	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ประสานความร่วมมือนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเรียนรู้ในห้องเรียนของโรงเรียนสังกัด กทม.</p>	- สำนักงานการศึกษาและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) ในการนำเทคโนโลยีมาใช้

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	เพื่อครู-นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน	facebook.com/dailynewsonlinefan	ห้องเรียน เป็นหนึ่งในนโยบายของ กทม. ทั้ง ๓ มิติ คือ (๑) เพิ่มการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้นผ่านระบบออนไลน์ (๒) ลดภาระของครูและ (๓) ประมวลผลของโรงเรียนได้ดีขึ้น เมื่อโรงเรียนอยู่บนดิจิทัลแพลตฟอร์ม สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น - โครงการที่จะทำร่วมกันคือ “ห้องเรียนต้นแบบ” ที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีการให้แท็บเล็ต ระบบการเรียนออนไลน์ ใช้ระบบคลาวด์แชร์ข้อมูลร่วมกัน รวมทั้งทำวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเลือกโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๒-๔ ที่มีผลการเรียนระดับปานกลาง เพื่อให้เห็นพัฒนาการถึงช่วง ป.๖ ได้ หากประสบผลสำเร็จ จะขยายไปยังห้องเรียนอื่น ๆ พร้อมมีฐานข้อมูล เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ สำหรับโครงการนำร่องจะทดลองในระยะเวลา ๖ เดือน		ในด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ในห้องเรียนของโรงเรียนสังกัด กทม.
๕	สภา กทม. จับมือ กสศ. ลดปัญหาเด็กหลุดนอกระบบ ขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา	naewna theactive thaipbs facebook.com/TheReportersTH twitter.com/norphor_ps twitter.com/R_artisty	- นายวิรัตน์ มินชัยนันท์ ประธานสภา กทม. กล่าวว่า สภา กทม.จัดการเสวนา “ยุติปัญหา กทม.เมืองแห่งความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) Thai PBS และ The Reporters ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ชั้น ๑ ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง โดยการเสวนามีหลายประเด็น ได้แก่ “บทบาทสภา กทม.กับการสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใน กทม. “กทม.เมืองหลวงเหลื่อมล้ำที่สุดในประเทศไทย “สิ่งที่ กทม.น่าจะทำในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา “ปรับบบฯ เปลี่ยนวิธีการทำงาน อุดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ กทม. แนวทางการทำงานสภากทม.และภาคี” - เรื่องการศึกษาเป็นปัญหาที่สภา กทม. ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น เนื่องจากจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและปัญหาเศรษฐกิจในอนาคต การจัดเสวนาครั้งนี้จึงถือเป็นการระดมเสียงสะท้อนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อยุติปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความเสมอภาคให้กับเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียม	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือหาแนวทางลดปัญหาเด็กหลุดนอกระบบ ขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	- สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข ปัญหาเด็กหลุดนอกระบบ ขจัด ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
๖	นายกรัฐมนตรี กำชับ ทุกหน่วยงาน รับผิดชอบ	matichon siamrath naewna today.line.me ejan bangkokbiznews thairath voicetv	- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม กล่าวว่า กรณีมีสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่อง เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนและมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย จากสถิติที่ผ่านมาปริมาณฝนจะชุกในเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากสถานการณ์ฝนตกหนัก	- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อม

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	สถานการณ์น้ำ หลังฝนตก ต่อเนื่อง	nationtv khaol๒๔h	เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำและการพร่องน้ำต่าง ๆ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด - นอกจากนี้ ได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมร่วมมือกับ กทม.ช่วยเหลือดูแลประชาชน กรณีเกิดปัญหาจากราคารถติดขัด รถเครื่องยนต์ดับ น้ำท่วมสูง โดยให้เพิ่มเติมเรื่องชุดซ่อมและขอร่วมมือกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตำรวจ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน	ต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพฯ	เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพฯ และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์